



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

17 ธันวาคม 2558 หน้า 8

## ข่าวสั้น เคสรชชชชชช

ช่วยสวนยาง : พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้วงเงิน 13,132 ล้านบาท เดิม โดยกำหนดคุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เข้าสวนยางได้รับไร่ละ 900 บาท และคนกรีดยาง ได้รับไร่ละ 600 บาท โดยช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยกำหนดใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ.

17 ธันวาคม 2558 หน้า 8

## รัฐเตรียมจ่ายเงินช่วยชาวสวนยาง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่า เมื่อต้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบ โดยการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ ได้รับเงินไร่ละ 1,500 บาท โดย 900 บาทเป็นของเจ้าของสวนยาง อีก 600 บาท เป็นของคณกรัตยยาง รองรับได้ 850,000 ครัวเรือน แต่ไม่เกิน 15 ไร่ 2.ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้สภาการยางฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หาข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุป ในส่วนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้กรีดยาง เกษตรกร เจ้าของสวนยาง และผู้เช่าสวนยางที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 57/58 และต้องเปิดบัญชีกับธนาคารธ.ก.ส. มีพื้นที่เปิดกรีดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ส่วนคุณสมบัติคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางฯ และเป็นผู้กรีดยางที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ปี 57/58 ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการเป็นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์จังหวัด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ เอกสารที่ต้องใช้คือทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนาหนึ่งชุด ทั้งนี้หากเจ้าของสวนหรือผู้เช่าเป็นคนกรีดยางเองก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย ถ้ามีคนกรีดยางหนึ่งคนให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนหรือผู้เช่าพาคนกรีดยางคนนั้นมาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง นอกจากนั้นถ้ามีคนกรีดยางมากกว่า 1 คน ให้เจ้าของสวนหรือผู้เช่าพามารายงานตัวทั้งหมด แต่มอบอำนาจได้ ทั้งนี้การจะขอแจ้งเข้าร่วมโครงการเริ่มตั้งแต่ 9 ธ.ค.- 29 ก.พ. 59 ส่วนจะดำเนินการได้ตอนไหนนั้นต้องรอข้อบังคับการยางฯที่จะออกมาล๊อกับ พ.ร.บ.การยาง ที่ครม.มีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งเมื่อเจ้ากระทรวงลงนามคงประกาศใช้ได้เร็ว ๆ นี้.

16 ธันวาคม 2558 หน้า 7

## กรม.อนุมัติพินล้านอบรมเกษตรกรรับ‘ภัยแล้ง’

กรม.ไฟเขียวงบประมาณอบรมเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรับภัยแล้งปี 59 วงเงิน 1,064 ล้านบาท หวังใช้เป็นกลไกประจักษ์ พร้อมคลอเคล็ดเกณฑ์จ่ายเงินค่าสวนยางไร่ละ 1500 บาท ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อรอการตรวจสอบถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.มีมติเห็นชอบโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 วงเงิน 1,064 ล้านบาท โดยให้ทุกส่วนราชการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น จากการปลูกข้าว ให้เป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและทำอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

โดยเกษตรกรที่มาเข้าอบรมจะได้เบี่ยเลี้ยงค่าอบรมเป็นการตอบแทน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 90 ชั่วโมง ผ่านศูนย์

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง มีกำหนดการเริ่มอบรมตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 2559 โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2.2 แสนราย

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวและว่ากระทรวงเกษตรฯได้นำข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีนในส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดฝึกอบรมและ นำวิทยากรแทนการตั้งงบประมาณจากกรม.

“โครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพให้เกษตรกรนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในพื้นที่สร้าง การเรียนรู้ ปรับพฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนภาคประจักษ์ เพราะที่ผ่านมารัฐพยายามจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรม แต่เกษตรกรเคยชิน จึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบประจักษ์”

นอกจากนี้ กรม.ยังมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงินรวม 13,132 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนและคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท ในสัดส่วน 60 : 40 หรือเจ้าของสวนยางได้รับ 900 บาท และ คนกรีดยางได้รับ 600 บาทต่อไร่

โดยหลักเกณฑ์ที่ กรม.เห็นชอบคือเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เข้าสวน ยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในส่วนของการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 9 ธ.ค.2558-29 ก.พ. 2559

ส่วนการตรวจสอบรับรองสิทธิเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง จะมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหา ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและพิจารณาผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ คณะทำงานตรวจสอบสิทธิระดับตำบล มีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธาน

ขณะที่การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เข้าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. จะนำบัญชีรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เข้าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผลตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรต่อไป

17 - 19 ธันวาคม 2558 หน้า 2

## มติกรม.

### เห็นชอบแนวทางสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง

ที่ประชุม กรม. (15 ธันวาคม) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยคุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ด้วย

การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ โดย กยท. จะกำหนดรายละเอียดสถานที่รับแจ้งการเข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่เพื่อประกาศให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน (ระยะเวลารับแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559)

## กรมเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวสวนยาง

(16/12/2558)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

กระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนั้น การยางแห่งประเทศไทย(กยท.), กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

1. คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ด้วย

2. การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่สวนยางที่ตั้งอยู่ โดย กยท. จะกำหนดรายละเอียดสถานที่รับแจ้งการเข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่เพื่อประกาศให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน (ระยะเวลารับแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559)

3. การตรวจสอบรับรองสิทธิ เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ ประกอบด้วย

3.1 คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหา

3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและพิจารณาผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ

3.3 คณะทำงานตรวจสอบสิทธิโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับตำบล มีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธาน ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรตามโครงการฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอพิจารณาให้การรับรอง

3.4 การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. จะนำบัญชีรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยาง เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15/12/58)

**NNT**สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

Rubber Authority of Thailand [ RAOT ] News

**ข่าวเกษตร**

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## กรม.เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ 15 ธ.ค. 2558



คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท เจ้าของสวนจะได้ 900 บาท คนกรีดยางได้ 600 บาท

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง **โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)** กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการ โดยคุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยเจ้าของสวนจะได้ 900 บาท คนกรีดยางได้ 600 บาท

ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยเกษตรกรจะต้องแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่สวนยางที่ตั้งอยู่ โดย กยท. จะกำหนดรายละเอียดสถานที่รับแจ้งการเข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อประกาศให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน โดยระยะเวลาเริ่มแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กริช รวิวรรณ ผู้เรียบเรียง : ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท.  
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

## รัฐบาลเผยมาตรการรับเงินคนกรีดยาง ต้องขึ้นทะเบียนการยางฯ (16/12/2558)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่า เมื่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ ได้รับเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งไร่ละ 1,500 บาท โดย 900 บาทเป็นของเจ้าของสวนยาง อีก 600 บาทเป็นของคนกรีดยาง ไร่ละ 850,000 ครัวเรือน แต่ไม่เกิน 15 ไร่ 2.ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้ สภาการยางแห่งประเทศไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) หาข้อยุติในเรื่องนี้

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่าวันนี้ได้ข้อสรุปในส่วนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรฯได้ กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้กรีดยาง เกษตรกร เจ้าของสวนยาง และผู้เช่าสวนยางที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 57/58 และต้องเป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีกับธนาคารธ.ก.ส. มีพื้นที่เปิดกรีดยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ส่วนคุณสมบัติคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และเป็นผู้กรีดยางที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ปี 57/58

ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการเป็นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์จังหวัด หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารที่ดินตัวจริง พร้อมสำเนาหนึ่งชุด ทั้งนี้หากเจ้าของสวนหรือผู้เช่าเป็นคนกรีดยางเองก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย ถ้ามีคนกรีดยางหนึ่งคนให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนหรือผู้เช่าพาคนกรีดยางคนนั้นมาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง นอกจากนั้นถ้ามีคนกรีดยางมากกว่า 1 คน ให้เจ้าของสวนหรือผู้เช่าพามารายงานตัวทั้งหมด แต่มอบอำนาจให้คนกรีดยางคนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการ รับเงินและแบ่งจ่ายกันภายหลัง ทั้งนี้การจะขอแจ้งเข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาตั้งแต่ 9 ธ.ค.58 -29 ก.พ. 59 ส่วนจะดำเนินการได้ตอนไหนนั้นต้องรอข้อบังคับการยางแห่งประเทศไทยที่จะออกมาล่อกับพ.ร.บ.การยาง ที่ครม.มีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งเมื่อเจ้ากระทรวงลงนามคงประกาศใช้ได้เร็ววันนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางนอกจากเรื่องที่เคยออกมาตรการไปแล้ว และเร่งรัดจ่ายเงินโดยเร็วให้ถึงเกษตรกร

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 17:46:15 น.

. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กษ. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง นั้น กษ. โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง (กค.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการ

จ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน

ดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

1. คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ด้วย
2. การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่สวนยางที่ตั้งอยู่ โดย กยท. จะกำหนดรายละเอียดสถานที่รับแจ้งการเข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่เพื่อประกาศให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน (ระยะเวลารับแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559)
3. การตรวจสอบรับรองสิทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ ประกอบด้วย



- 2 -

3.1 คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหา

3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและพิจารณาผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์

3.3 คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับตำบล มีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธาน ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกรตามโครงการฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอพิจารณาให้การรับรอง

3.4 การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร เจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. จะนำบัญชีรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ส่งให้ ธ.ก.ส.

สำนักงานใหญ่ ประมวลผลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยาง เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 ธันวาคม

2558--



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## จ.พัทลุง จัดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 15 ธ.ค. 2558

จ.พัทลุง จัดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันนี้(15 ธ.ค.58) ที่โรงเรียนบ้านอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งอาชีพพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน และด้านอื่นๆ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการเกษตร ณ จุดเดียวกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามความต้องการและการและความเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดพัทลุงได้เข้าให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และร่วมกันเปิดคลินิกให้บริการประชาชน 16 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกดิน คลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีฟาร์ม คลินิก สปก. คลินิกชลประทาน คลินิกพืชอาหารสัตว์ คลินิกตรวจสอบสารพิษในร่างกาย คลินิกประกันภัย คลินิกข้าว คลินิก สกย. คลินิกศูนย์บริหารศัตรูพืช คลินิก กศน. และคลินิกปาล์มน้ำมัน โดยมีประชาชนชาวตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า 500 คน

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆ และร่วมกับพี่น้องประชาชนปล่อยพันธุ์ปลาในคลองลำ เพื่อให้ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้มอบถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ ให้เกษตรกรนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพ, มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งมอบพันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรเชษฐ์ สุธกกุล ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

“ฉัตรชัย”แจงผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา 3 ประเทศจับมือศึกษาแนวทางการจำกัดปริมาณการส่งออกยางให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน พร้อมหารือรัฐมนตรีประมงอินโดฯ แก้ปัญหาเรือประมงไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 16:10:05 น.

กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพาราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่ความร่วมมือในการกำหนดราคารายธรรมชาติ โดย ITRC จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการจำกัดการส่งออก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคารายธรรมชาติ ในปี 2559 โดยกำหนดให้ศึกษาให้เสร็จภายใน 1 เดือน หรือภายในเดือน ม.ค. 59 ซึ่งประเทศสมาชิกทั้งสามประเทศจะต้องจำกัดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ตามห้วงระยะเวลาที่ประเทศทั้งสามเห็นชอบ และเห็นชอบการก่อตั้งตลาดกลางยางธรรมชาติระดับภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา และ สะท้อนราคาที่เป็นธรรม/สร้างผลกำไรให้ผู้ผลิตยางทั้งสามประเทศ ซึ่งทั้งสามประเทศเห็นว่า จะตั้งให้เสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งยังเรียกร้องให้ภาคเอกชนในประเทศสมาชิก ITRC รักษาระดับราคารายธรรมชาติให้เป็นธรรม และมีผลกำไร ซึ่งจะประโยชน์กับผู้ปลูกยางธรรมชาติรายเล็ก

ขณะเดียวกัน ประเทศเวียดนามแสดงเจตนาจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITRC ซึ่งจะทำให้เป็น 4 ประเทศ ที่มีผลผลิตยางธรรมชาติ รวมกันเป็นร้อยละ 74.3 ของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งจะส่งเสริมประสานงานในการแก้ปัญหาการยางธรรมชาติต่อไป

สำหรับด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะใช้ยางธรรมชาติ จำนวน 300,000 ตัน สำหรับการสร้างถนน ไม้หมอนรถไฟ ยางกันกระแทกเรือ และการก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ในปี 2559 และ เห็นชอบจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี/ความรู้ในการใช้ยางธรรมชาติปรับผิวถนน และเสนอแนะแนวทางสร้างแรงจูงใจกับสาธารณชนด้วยการจัดการแข่งขัน/การประกวดการประดิษฐ์สินค้าที่ใช้นวัตกรรมจากยางธรรมชาติด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ยางธรรมชาติ โดยราคารายธรรมชาติจะต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิต ถึงแม้สต็อกยางธรรมชาติ/ผลผลิตยางธรรมชาติจะลดลง ซึ่งในเดือน ก.ย. 58 มีสต็อกยางธรรมชาติทั่วโลก 2.8 ล้านตัน เทียบกับ 3.2 ล้านตัน ในปี 2557 ขณะที่ผลผลิตยางธรรมชาติจากประเทศสมาชิกสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries - ANPC) รวม 11 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ปาปัวนิวกินี) คิดเป็นร้อยละ 92 ของการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลก ในปีนี้ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 10.95 ล้านตันในปี 2557 เป็น 10.94 ล้านตันในปี 2558 เนื่องจากราคาที่ลดลง และ ผู้ผลิตยางธรรมชาติหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ราคาดีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้ผลิตยางธรรมชาติ



- 2 -

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพาราแล้ว ยังได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับนางซูชี ปุคเจียสตุติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1. จากกรณีเรือบรรทุกสินค้าส่วนตัวน้ำสัญชาติไทย จำนวน 4 ลำ ซึ่งถูกกักไว้ที่เมืองอำบน และ เบนจินา ตามประกาศของรัฐมนตรีอินโดนีเซีย เรื่องให้เรือประมงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหยุดทำการประมง ฝ่ายไทยขอให้ตรวจสอบโดยเร็ว หากไม่พบความผิดขอให้ปล่อยเรือกลับประเทศไทย โดยฝ่ายอินโดนีเซียยินดีให้ออกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประสานงานร่วมกับฝ่ายอินโดนีเซีย 2. กรณีเรือประมง 124 ลำ (สัญชาติอินโดนีเซีย) ที่ถูกกักไว้รอการตรวจสอบซึ่งเรือ 124 ลำ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเรือของอินโดนีเซียแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรือของผู้ประกอบการไทยนั้น ฝ่ายอินโดนีเซียแจ้งว่าต้องการทราบข้อมูลเรือทั้ง 124 ลำ โดยฝ่ายไทยจะให้ผู้แทนเจ้าของเรือ ในนามของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลแก่ฝ่ายอินโดนีเซียต่อไป 3. การร่วมมือกันต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU โดยทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมๆ และได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย มาเยือนประเทศไทย เพื่อจะได้ประชุมคณะทำงานร่วมๆ โดยเร็วที่สุด

ฉบับวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2558 หน้า 22

กยท. ได้ 12 รายชื่อผู้แทนเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับเขต 6 เขต เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ขณะที่บริษัทยางพารายักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของจีนชวน สกว. ทำวิจัยร่วมกัน ซีรัฐบาลไทยควรมีนโยบายส่งเสริมผลักดันการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรรวมถึงแก้ปัญหาทุกระบบเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน

ความคืบหน้าการยางแห่งประเทศไทย หลังผ่านช่วง 120 วัน ตามบทเฉพาะกาลว่า หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้ง นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นการชั่วคราวแทน เพื่อสานต่องาน กยท. ที่ยังคงต้องเร่งเดินหน้าตามภารกิจต่อไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กยท. ได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2558 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.นายเพิก เลิศวงพง 2.นายยุทธยียง ลิมเลิศวิทย์ 3.นายถนอม ธนิศราพงศ์ ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยต่อไป

ล่าสุดวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดให้ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทำการเลือกกันเอง ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับเลือกระดับจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 145 คน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 106 คน และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 39 คน ที่เข้าร่วมทำการเลือกกันเองครั้งนี้ เป็นผู้แทนซึ่งผ่านการเลือกในระดับจังหวัดมาแล้ว ซึ่งวันนี้ (19 พ.ย. 2558) เป็นการเลือกผู้แทนระดับเขต แบ่งออก

**กยท.เผย 12 รายชื่อผู้แทน/สถาบันเกษตรกรชาวสวน ยักษ์ใหญ่อันดับ 1 จีน บิง สกว.วิจัยร่วมเพิ่มมูลค่ายาง**

เป็น 6 เขต ประกอบด้วย เขตภาคใต้ตอนบน, เขตภาคใต้ตอนล่าง, เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, เขตภาคเหนือ และเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ทำการคัดเลือกกันเองให้เหลือเขตละ 2 คน แบ่งเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางเขตละ 1 คน และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เขตละ 1 คน

ผลการดำเนินงานของ สกว. โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้ายางพาราภายใต้การสนับสนุนของ คอบข. และหารือถึงแนวทางการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ในฐานะที่ สกว. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับยางพาราตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์มายาวนานถึง 12 ปี เนื่องจากเห็นความสำคัญของยางพาราที่เป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย

ประธานบริษัท รัปเบอร์ วิลเลี่ย จำกัด กล่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลรวมของอุตสาหกรรมยางพาราได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบจนก้าวเป็นอันดับ 1 ของจีน ทั้งนี้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศไทยที่นำมาพัฒนาสู่มาตรฐานโลกและอุตสาหกรรมอื่นๆ

จึงมั่นใจว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยยางพาราและได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยเรื่องข้อมูลการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ยางพาราเป็นพื้นฐาน และจำเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่ภาคเกษตรกรรมจนถึงภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาองค์ความรู้อย่างครบครัน และพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับประเทศไทยในอนาคตระบบการนำเข้าและส่งออกยางพาราจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการค้ายางพารา นับเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จึงอยากให้ภาครัฐและปริมาณความต้องการที่เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ระบบทุนนิยมสร้างปัญหาให้กับเกษตรกร จึงต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนทัศนคติ รัฐบาลไทยควรมีนโยบายที่ดีในการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและทำวิจัยเกี่ยวกับยางพารา รวมถึงสร้างความเข้าใจ แก่สังคม ดนาคาดหวังสูงว่าจะมีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องและพัฒนาาระบบที่สมบูรณ์แบบตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยางพารา



สำหรับผลการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับเขต ทั้ง 6 เขต ได้รายชื่อผู้แทนฯ ดังนี้ รายชื่อผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง นายสมชาย ณ ประดิษฐ์ผู้แทนเขต 1 นายประสิทธิ์ หมดสิ้น ผู้แทนเขต 2 นายสิทธิพร เทพจันทร์ภามณีฉาย ผู้แทนเขต 3 นายชวน ฉิมกลาง ผู้แทนเขต 4 นายณกรณ์ ธรรมกรวิทย์ ผู้แทนเขต 5 และ นายสังเวียน ทวดห้อย ผู้แทนเขต 6 และ รายชื่อผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นายธีรพงศ์ ดันติเพชรภรณ์ ผู้แทนเขต 1 นายชำนาญ ฆะมิตร ผู้แทนเขต 2 นายจรินทร์ ธรรมดี ผู้แทนเขต 3 นายอดุลย์ โคตรพันธ์ ผู้แทนเขต 4 นายสาย อินคำ ผู้แทนเขต 5 และ นายประเสริฐ จัญญฤทธิ์กุล ผู้แทนเขต 6

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กยท. เพื่อพิจารณาและคัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต่อไป

ด้าน ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมคณะผู้บริหาร สกว. ให้การต้อนรับ นายจาง ยาน ประธานบริษัท รัปเบอร์ วิลเลี่ย จำกัด และคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟัง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้า 8



## งานเร่งด่วน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559 โดยใช้เวทีนี้สร้างการรับรู้ถึง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 กับภารกิจเร่งด่วน กยท. “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร - สถาบันเกษตรกร” โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ทั่วประเทศกว่า 1,000 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมรามามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2558 หน้า 29

**จับกระแส**  
โดย : กองบรรณาธิการ

## รัฐผ่านแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง วงงบประมาณ 13,000 ล้านบาท ช่วงชาวสวน-ผู้กรีดยาง

รัฐบาล “ประยุทธ์” ให้ความสำคัญกับการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการในปี 2559 โดยให้หน่วยงานผู้ผลิตรับซื้อยางจาก กยท. กิโลกรัมละ 60 บาท และอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาท หวังช่วยจ่ายของสวนยาง หรือผู้เช่าและคนกรีดยาง

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีมติเห็นชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยางพาราใน 2 เรื่องคือ 1. เรื่องแนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2. แนวทางดำเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงาน

สำหรับแนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (กษ.) เสนอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 4 โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว โดยนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในการจัดทำยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑาตามมาตรฐานสากล และยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑาตามมาตรฐานท้องถิ่นจำนวน 14 สนาม โดยให้หน่วยงานกำหนดให้ผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยางตามโครงการซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในอัตรา กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 60 บาท

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการขอความเห็นชอบซึ่งกลางจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วนำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

สอดคล้องกับแนวทางอกระเบียบและประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมหลายฉบับ เช่น ฉบับ 4688 เรื่อง “กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางรองรางรถไฟ ฉบับ 4689 เรื่อง “กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อต้นสำหรับรถฟอร์ลิด” และฉบับที่ 4695 (พ.ศ.2558) เรื่อง “กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ซึ่งข้อบ่งชี้ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีการกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของพื้นสังเคราะห์ได้แก่ พื้นสังเคราะห์ที่ ลู่ลานกรีฑาและพื้นสังเคราะห์อ่อนกประสงค์ไม่รวมถึงการออกแบบและการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทนี้ไม่ได้รับรองอากาศบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา**

นิตยสารยางไทย ธันวาคม 2558 29



ฉบับเดือน ธันวาคม 2558 หน้า 30

สำหรับพื้นสังเคราะห์ตามประกาศฉบับนี้หมายถึง พื้นผิวที่สร้างจากวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ เพื่อทดแทนพื้นผิววัสดุจากธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย หรือหญ้า โดยพื้นสังเคราะห์ลู่วิ่งกรีฑา ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “พื้นลู่วิ่งกรีฑา” หมายถึง พื้นผิวที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุสังเคราะห์สำหรับการแข่งขันกรีฑา

ส่วนพื้นสังเคราะห์ห่อเนกประสงค์ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ประเภท” หมายถึงพื้นผิวที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุสังเคราะห์สำหรับใช้เป็นสนามกีฬา ทางเดิน สวนสุขภาพ และสนามเด็กเล่น อาจมีหรือไม่มีวัสดุเคลือบผิวชั้นบน ขึ้นอยู่กับการใช้เงิน

ในชั้นคุณภาพของพื้นสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภท A ประเภท B ประเภท C ส่วนเม็ดเงินที่นำมาเป็นส่วนผสมเพื่อใช้ทำพื้นสังเคราะห์นั้นจะต้องมีสมบัติทางฟิสิกส์เป็นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ข้อ 4.2

นอกจากนั้นในการประชุม ครม. ครั้งดังกล่าว ยังได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีโครงการสร้างถนนใหม่ บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกหน่วยงานปรับแก้โครงการให้มีการใช้ยางพาราร้อยละ 5 สำหรับกรณีที่หน่วยงานได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไปก่อนแล้ว และสามารถปรับแก้ไขให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นได้ ให้สามารถปรับระยะ



เวลาตามนโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐที่จะต้องลงนามในสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไปได้อีกจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

“คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบในหลักการตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 และแนวทางดำเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานใน 2 กลุ่ม”







ฉบับเดือน ธันวาคม 2558 หน้า 31



**โดยเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยางจะได้รับ 900 บาทต่อไร่ คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่ ส่วนคนกรีดยางได้รับ 600 บาทต่อไร่ คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง**

กลุ่มแรกคือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ประกอบด้วยเจ้าของสวนยาง และหรือผู้เช่า และคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60: 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดยางไม่เกิน 15 ไร่ และกรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดยาง



กว่า 15 ไร่ขึ้นไปให้ไม่เกิน 15 ไร่ สำหรับทะเบียนเกษตรกร ใช้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 ประกอบการดำเนินการ

โดยเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยางจะได้รับ 900 บาทต่อไร่ คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่ ส่วนคนกรีดยางได้รับ 600 บาทต่อไร่ คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง

ในส่วนวงเงินงบประมาณมีทั้งสิ้น 13,132.50 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณสำหรับสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงิน 12,750 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. ใช้เงินสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารไปก่อน และรัฐบาลจะตั้งงบประมาณจ่ายคืนให้กับ ธ.ก.ส. ในปีต่อไป ส่วนการบริหารจัดการร้อยละ 3 วงเงิน 382.50 ล้านบาท ขอใช้งบกลางปี 2559 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ กยท.

สำหรับกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งมอบหมายให้ กยท.ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำข้อยุติในประเด็นข้อกฎหมายก่อนพิจารณาดำเนินการต่อไป

ฉบับเดือน ธันวาคม 2558 หน้า 77



### กยท. เปิดบ้านต้อนรับให้หนานจากจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ ตัวแทนบริษัท China Hainan Rubber Industry Group จากประเทศจีน เข้าหารือโครงการตลาดซื้อขายยางพาราแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - Rubber Market ตลาดซื้อขายยางรูปแบบใหม่ไม่ต้องผ่านตลาดกลาง โดยมี E - Rubber Market เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้ขาย และผู้ใช้อย่างพาราโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจยางพารา โดยจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรให้มากที่สุด และเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น ณ ห้องสำรวจพฤกษาลัย อาคาร 50 ปี กยท.



16 ธันวาคม 2558 หน้า 13

## สภาเกษตรกรเร่งขับเคลื่อน ปิดจุดอ่อนรัฐ-แก้ปัญหาจน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรเป็นชุดแรกของไทยที่ได้ทำงานมา 3 ปี ถึงวันนี้ เทียบได้กับ 100 เมตรสุดท้ายของสภา ที่ต้องพาเกษตรกร เข้าเส้นชัย โดยมีคำถามมาตลอดว่า “มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่ออะไร มีทำไม” เพราะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้ว คำตอบคือ เกษตรกรรายย่อยยังคงยากจน มีปัญหาภาระหนี้สิน การไม่มีที่ดินทำกินและการย้ายถิ่นออกจากภาคการเกษตร การมีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีเพื่อให้เกษตรกรสามารถคิดเอง ทำเอง ใช้ประสบการณ์จริงตลอดชีวิตของเกษตรกร มาปิดจุดอ่อน ของราชการ จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแทนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการมีสภาเกษตรกรเปิดโอกาสให้เกษตรกรและราชการ ทำงานไปด้วยกันได้

นายประพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ในการวางแผนงาน ปี 2559 จะต้องมีการวางแผนทั้งจากระดับนโยบายลงไปสู่ตัวของ เกษตรกรโดยตรง รวมทั้งการวางแผนจากด้านล่างคือให้เกษตรกร เป็นผู้เสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ จากล่างขึ้นบนเพื่อให้สอดคล้อง กันไป จะต้องทำทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไป โดยสภาเกษตรกร แห่งชาติได้จัดทำ “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรวม” เป็นแผน ระดับชาติจากล่างสู่บน ซึ่งจะเป็นแผนที่เกษตรกรร่วมกันจัดทำ ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน สภาเกษตรกรมีผู้แทนเครือข่ายกระจาย ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ ต่อรัฐบาลดำเนินการต่อ ส่วนของผลงานสภาที่ผลักดันจนสำเร็จ นั้น มีเรื่องของการแก้ปัญหาหาลาปลา ล้ม การมีพระราชบัญญัติ ยางพารา ที่สภาขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เรื่องการ เลี้ยงครั้งที่พื้นฟูกลับมาใหม่ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เรื่องไฟที่สภาร่วมกับสถาบันการศึกษาเผยแพร่ให้กับเกษตรกร โดย จะมีการจัดงานไฟแห่งชาติเพื่อผลักดันต่อไป

## สินค้าเกษตรรายวัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 16 ธันวาคม 2558 00:00:39 น.

. รายการสินค้า ราคา / หน่วย

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 11,000.00 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 9,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15% 7,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25% 6,200.00 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) 2.25 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.) 4.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 39.59 บาท/กก.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.20 บาท/กก.

สุกร 64.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ 260.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. 181.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน 11.70 บาท/กก.

**\*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

16 ธันวาคม 2558 หน้า 15

## มอ.ไอเทียสูง ช่วยยางราคาต่ำ

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนานวัตกรรมยางพาราเกิดเป็นแผ่นหนูนสะโพกรุ่นแรกขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ด้วยการปรุงสูตรน้ำยาง ใส่ประกอบกับเซมิคอนกรีตเอนที่มีความสามารถกันแรงกระแทกในกรณีหกล้มหรือการกดทับได้ถึง 3,500 นิวตัน

แผ่นยางกันกระแทกนี้นำไปทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มเสี่ยงจำนวน 50 คน ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมาสู่การพัฒนาแผ่นรองสะโพกกันกระแทกในรุ่นที่ 2 เพิ่มรายละเอียดวัสดุกันกระแทกออกเป็น 2 ส่วน โดยด้านนอกมีความนิ่มและยืดหยุ่น

ส่วนภายในจะกระจายแรงกระแทกได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำและลดราคา นำเข้าแผ่นยางรองกันกระแทกจากต่างประเทศได้กว่าครึ่ง และยังมีแนวโน้มถูกลงได้อีกหากมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม



16 ธันวาคม 2558 หน้า A 7

## น้ำมันโลกตกต่ำ จุดราคาขยับขึ้น เหลือ 5 กก. 100

**พรสวรรค์** ชาวสวนยางได้ผลรวมน้ำมันโลกตกต่ำ จุดราคาขยับขึ้นเหลือ 5 กก. 100 บาท

นายเงินสวัสดิ์ดี ลิ่มทวีสกุล กลุ่มสภาปฏิรูปการยางไทย จ.พัทลุง เปิดเผยว่า หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าไปและที่ระดับ 30 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาน้ำยางพาราก็จะปรับตัวลดลงตามไปอยู่ที่ราคา 30-28 บาท/กก.

นายเงินสวัสดิ์ดี กล่าวว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันโลกอยู่ที่ระดับกว่า 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่วนราคาน้ำยางอยู่ที่ กก.ละกว่า 50 บาท โดยก่อนหน้านี้ได้วิเคราะห์ว่า ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันจะลดลงอยู่ที่ระดับ 35.35 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ซึ่งก็เป็นความจริง ทำให้ราคาซื้อขายน้ำยางสดที่ จ.สงขลา และพัทลุง อยู่ที่ 35 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม ปี 2559 มีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงเหลือประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล โดยบวกลบ 2 เหรียญสหรัฐ ส่วนราคาน้ำยางจะปรับตัวลดลงตามอยู่ที่ประมาณ 20 บาท/กก. บวกลบ 2 บาท หรือ 5 กก. 100 บาท ซึ่งยังไม่รวมอีกหลายปัจจัยลบภายนอกส่งผลกระทบต่อชาวสวนยาง เช่น การอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนของประเทศจีน การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนทั้งยางสันตลาดโลก

น.ส.นภาพร มหารักษ์กะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายวางแผนและงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ทางรอดของชาวสวนยางต้องสร้างมูลค่าเพิ่มโดยไม่เน้นเติบโตด้านปริมาณ ด้วยการมุ่งเน้นผลิตสินค้ายางที่เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ

16 ธันวาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทยประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)	หน่วย : บาท/ก.ก.						
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง
ม.ค.59	43.90	43.90	43.90	-0.10	43.90	2	430
ก.พ.59	44.50	44.50	44.50	-1.00	44.50	1	453
มี.ค.59	45.00	45.00	45.00	-1.40	45.00	7	533
เม.ย.59	45.95	45.95	45.95	-1.05	45.95	1	495
พ.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20	0	171
มิ.ย.59	47.55	46.95	47.55	-1.55	46.95	14	89
ก.ค.59	48.50	47.20	48.50	-1.50	47.30	13	43

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827

16 ธันวาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559			
	กรุงเทพฯ สงขลา		กรุงเทพฯ สงขลา	
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	47.25	47.00	47.45	47.20
ชั้น 2	46.65	46.40	46.85	46.60
ชั้น 3	46.10	45.85	46.30	46.05
ชั้น 4	45.80	45.55	46.00	45.75
ชั้น 5	45.35	45.10	45.55	45.30
ยางแท่ง				
STR5L	44.50	44.25	44.70	44.45
STR20	41.90	41.65	42.10	41.85
น้ำยางข้น 60%	29.75	29.50	29.95	29.70
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



16 ธันวาคม 2558 หน้า 1, 4 (1)

# พิน้ำมันร่วง รัฐสูญ 2 หมื่นลบ.

› สศค.ประเมินหากต่ำ 25 ดอลลาร์  
› ผู้ผลิตโลกแข่งตีพิมพ์ราคาขาย

นักวิชาการคาดธุรกิจ  
สำรวจ-ผลิต'อ่วม'ซีปีหน้า  
มีโอกาสหลุด 30 ดอลลาร์

สศค.ประเมินหากตลาดโลกเหลือ 25 ดอลลาร์  
อุตสาหกรรมยาง 2 หมื่นล้านบาท ระบุเร็วเกินไป  
ที่จะประเมินผลกระทบจีดีพี ด้าน "ฉัตรชัย"  
ห่วงน้ำมันร่วง ภัยแล้ง อุตสาหกรรมพารา-  
ปาล์ม น้ำมัน ปีหน้าตกต่ำ ขณะนักวิชาการ  
หลังงาน คาดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล  
ในไทย มีโอกาสลดลงอีก

ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง  
จนเกิดปรากฏการณ์ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่  
ของโลก แห่ตีพิมพ์ราคาขาย สถานการณ์ดังกล่าว  
กำลังส่งผลกระทบต่อไทย โดยรัฐประเมินว่า  
จะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ หากราคาน้ำมัน  
ร่วงหนัก

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

## พิน้ำมัน

นายฤทธิชัย จินะวิจารย์ ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า  
ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว  
อาจจะกระทบกับการเก็บรายได้ของรัฐบาลในปี  
งบประมาณ 2559 โดยทำให้รายได้ลดลงจากประม  
ณการณ์ที่ทำไว้ แต่โดยรวมไม่น่าเป็นห่วง เพราะราย  
ได้ที่หายไปคิดเป็นสัดส่วนไม่มาก เมื่อเทียบกับ  
รายได้รวม นอกจากนี้รัฐบาลยังมีรายได้จาก  
ส่วนอื่นเข้ามาทดแทน

ทั้งนี้หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงม  
อยู่ในระดับ 25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากประม  
ณการณ์ไว้ที่ระดับ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะทำให้ราย  
ได้จากภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มน้ำมัน  
หายไปประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ในปีนี้ยัง  
รัฐยังมีรายได้จากส่วนอื่นที่สามารถทดแทน โดย  
เฉพาะรายได้จากการประมูล 4 จีรอบที่แล้วได้ม  
4 หมื่นล้านบาท คาดว่าการประมูลรอบใหม่นี้

ก็น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

"เมื่อก่อนราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแรง อาจ  
จะส่งผลกระทบต่อรายได้รัฐค่อนข้างมาก เพราะเดิมจัดเก็บ  
ได้สูง เช่นในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในระดับ  
100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เก็บภาษีได้ 8 หมื่นล้านบาท  
เมื่อราคาน้ำมันลดลงมาอยู่ในระดับ 50 ดอลลาร์  
รายได้จากภาษีน้ำมันก็หายไป 4 หมื่นล้านบาท  
แต่หากราคาน้ำมันลดเหลือ 25 ดอลลาร์ รายได้  
จะหายไป 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่น่าจะมีอะไรน่า  
เป็นห่วง เพราะมีรายได้จากส่วนอื่นมาทดแทนได้"  
"เร็วเกินไป" ประเมินผลกระทบจีดีพี

สำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มองว่า ราค  
น้ำมันที่ปรับลดลงจะมีส่วนช่วยให้การอุปโภค  
บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ช่วยสนับสนุนการ  
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าส่งผลกระทบต่อราคา  
สินค้าเกษตร แต่สินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่  
คือข้าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่แล้ว นอกจากนี้  
นายกรัฐมนตรียังมีนโยบายจะขับเคลื่อนการ  
ส่งออกของไทยในปีหน้าให้ได้ 5%

"โดยรวมไม่กังวล และขณะนี้ยังเร็วไปที่จะ  
ประเมินผลกระทบต่อรายได้โดยผลผลิตภาค  
มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) เพราะราคาน้ำมันที่

## อ่านประกอบ

› น้ำมัน'ล้นตลาดโลก'

ประเทศผู้ผลิต'ตีตรา'ขายแข่ง > 2

16 ธันวาคม 2558 หน้า 1, 4 (2)

ใช้ในการคำนวณจีดีพีนั้นในระดับ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปี ซึ่งประเมินไว้เมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ส่วนจะปรับประมาณการราคาน้ำมันปีใหม่นี้หรือไม่นั้น คงต้องรอดูสถานการณ์ก่อน"

#### "ฉัตรชัย"ห่วงราคาปาล์ม-ยางทรุดปีหน้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ปี 2559 ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิด ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ภาวะแล้ง และราคาน้ำมันที่ตกต่ำ จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร ทำให้รายได้ของเกษตรกรรวมทั้งภาคเกษตรลดลง เช่น ยางพารา ราคายังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจต่างประเทศและราคาน้ำมัน จะทำให้ราคายางตกต่ำในปีหน้า

โดยปาล์ม น้ำมัน จะมีปัจจัยลบจากราคาปาล์มในตลาดโลก ราคาน้ำมัน และสต็อกที่สันตลาตอยู่มาก ส่วนข้าวในหน้า คาดว่าแนวโน้มราคาจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดจะลดลง

"จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังตกต่ำ ส่งผลให้การบริโภคลดลงตาม ราคาน้ำมันกดดันราคาสินค้าเกษตรไม่ให้อัปตัวสูงขึ้น ดังนั้นปีหน้าต้องทำใจ ทั้งยางพาราและปาล์ม น้ำมัน น่าห่วงที่ราคาจะตกต่ำ แต่กระทรวงเกษตรกำลังเร่งผลักดันมาตรการเพื่อใส่เงินเข้าไปในกระเปาะของเกษตรกรในปีนี้" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

#### ปตท.สผ.ซื้อปลงค์-อุปทานยังไม่เปลี่ยน

นางเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันขณะนี้คงหนีไม่พ้นภาวะอุปทานส่วนเกิน ที่ยังคงเกิดขึ้น หากพิจารณาตัวเลขที่แท้จริงของเมื่อเดือนที่แล้วเทียบกับเดือนนี้ ตัวเลขเหล่านั้น ยังไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นการปรับตัวลดลงรุนแรงของราคาน้ำมันรอบนี้ เป็นผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดเสียมากกว่า

โดยความกังวลนี้ มาจากการกลุ่มโอเปคประกาศว่า จะไม่ควบคุมเพดานการผลิตต่อไป และการที่อรันั้นจะได้รับยกเลิกการคว่ำบาตร และส่งออกน้ำมันได้ปีหน้า รวมถึงกรณีของธนาคารโลก (เฟด) ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ย

ในการประชุมครั้งนี้ แม้ทั้ง 2 ประเด็น จะเป็นเรื่องที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้ แต่นักลงทุนยังคงกังวลเพิ่มมากขึ้น

"จากตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง จะเห็นว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดือนที่แล้ว แต่สิ่งที่เข้ามากระทบกับราคาน้ำมัน เป็นเรื่องของนักลงทุนที่มีความกังวลต่อปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เกิดการจินตนาการเชิงลบ โดยส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่า ทำไมราคาน้ำมันถึงปรับตัวลงมากขนาดนี้ อาจมีแรงเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามา กรณีของอิหร่าน บริษัทเชื่อว่า แม้จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร แต่อิหร่านต้องใช้เวลาปรับตัว และเตรียมความพร้อมทรัพยากรต่างๆ"

#### ปรับตัวเน้นลดต้นทุนการผลิต

ขณะที่สถานการณ์ในประเทศนั้นจะค่อนข้างแตกต่างกันออกไป เพราะบริษัทมีสัญญาขายในระยะยาว และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศก็ยังเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายในประเทศปี 2559 ก็น่าจะมากกว่าปี 2558 ได้

"จริงๆ แล้วบริษัทได้ปรับตัวรับมือกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปี 2557 ที่น้ำมันเริ่มลงตั้งแต่แรก โดยการพยายามลดต้นทุนการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และดูแลเรื่องของสภาพคล่องให้มีความพร้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง" นางเพ็ญจันทร์ กล่าว

"ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากพิจารณาจากราคาน้ำมันในขณะนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ stock loss ในกลุ่มโรงกลั่น แต่ถึงอย่างไรก็ตามคงจะต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วง 2 สัปดาห์ที่เหลือ เพราะราคาอาจวิ่งกลับไปอย่างรุนแรงก็ได้ แต่โดยส่วนตัวยังเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิด stock loss อยู่พอสมควร เพราะราคาปิดของน้ำมันในไตรมาส 3 อยู่ที่ 40 กว่าดอลลาร์ ส่งผลให้งบไตรมาส 4 น่าจะถูกกดดันจากปัจจัยนี้ต่อเนื่อง"

#### น้ำมันดิบเสี่ยงหลุด 30 ดอลลาร์/บาร์เรล

ด้าน นายบุญฤทธิ์ ธีรวิธรณ์ นักวิชาการด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จะอยู่ในระดับต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยได้รับแรงกดดันจากปริมาณน้ำมันดิบที่สันตลาต รวมถึงกรณีของกลุ่มโอเปคไม่สามารถตกลงเรื่องเพดานการผลิตน้ำมันได้ และราคาน้ำมันมีโอกาสหลุดจากแนวรับสำคัญที่ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากมีปัจจัย

เสริมเรื่องการยุติคว่ำบาตรประเทศอิหร่าน ส่งผลให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น รวมถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐแข็งค่าขึ้น กดดันให้ราคาน้ำมันลดลงอีก โดยอาจจะเคลื่อนไหวในระดับปลาย 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงถึง 33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะไม่ส่งผลให้บริษัทน้ำมันขาดทุนสต็อกมากนัก เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบปีและปลายปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 20-30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้อยกว่าปี 2557 ซึ่งส่วนต่างราคาน้ำมันช่วงต้นปีและปลายปีถึง 50-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยประเมินว่า ปีนี้บริษัทน้ำมันจะขาดทุนสต็อกน้อยกว่าปีที่แล้ว 20-30%

#### คาดปตท.สผ.อ่วมน้ำมันร่วง

แต่ผลประกอบการปีของบริษัทน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งอยู่ในช่วงกลางน้ำและปลายน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากค่าการกลั่นอยู่ในเกณฑ์ดีตามค่าการกลั่นและค่าการตลาด ซึ่งสามารถชดเชยกับการขาดทุนสต็อกน้ำมันได้ แต่ราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรสุทธิบ้าง เช่น ปตท.สผ. ที่เบื้องต้นพบว่า ได้ชะลอการลงทุนหลายโครงการ นายบุญฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศมีโอกาสปรับลดลงอีกตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หลังราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่งปรับลดลง 40 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินอาจไม่ลดลงและมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าการตลาดอยู่ในระดับต่ำ

แหล่งข่าวจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์แทบไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในไทย โดยถือว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นลงเป็นเรื่องปกติ ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวตาม

นางมีนา สุภาวิธรณ์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มโรงกลั่นในเครือ ปตท. จะขาดทุนจากสต็อกน้ำมันน้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากส่วนต่างราคาน้ำมันดิบปีและปลายปีน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่เนื่องจาก ปตท. ยังมีความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมัน ทำให้ต้องศึกษาการลงทุนให้รอบคอบมากขึ้น โดยพิจารณาผลตอบแทนของโครงการที่ 12-15% แต่ต้องบวกค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วย



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th)

16 ธันวาคม 2558 หน้า 8

## ยางพารา-ปาล์มน้ำมัน สินค้าต้องเฟ้อระวังปี'59

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปี 2559 ราคาสินค้าเกษตรหลายตัวน่าเป็นห่วง จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ภาวะแล้ง และราคาน้ำมันตกต่ำ กระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรลดลง โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่วนข้าวราคาน่าจะดีขึ้น เพราะภัยแล้งกระทบประเทศผลิตและส่งออกข้าวโลก ซึ่งกระทรวงกำลังเร่งผลักดันมาตรการใส่เงินเข้ากระเป๋าของเกษตรกร

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ย้อนหลัง 5 ปี (2554-58) ถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรพบว่าสินค้าเกษตรสำคัญราคาลดลง ทั้งข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยข้าวनाปีลดลง 28% เหลือ 8,408 บาท/ตัน ข้าวนาปรังราคาลดลง 9% เหลือ 7,748 บาท/ตัน อ้อยโรงงานราคาลดลง 7% เหลือ 850 บาท/ตัน มันสำปะหลัง ราคาลดลงกว่า 7.16% เหลือ 2.2 บาท/กิโลกรัม (กก.) ปาล์ม น้ำมัน ราคาลดลงกว่า 21.7% เหลือเพียง 4.18 บาท/กก. ยางพาราราคาลดลง 61% เหลือ 48.39 บาท/กก.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

16 ธันวาคม 2558 หน้า 2 (1)



## ศึกเศรษฐกิจภายนอก-ภายใน

ถ้าพูดแทงใจดำกันแล้ว ตัวเลข GDP ที่แสดงว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตมานาน รายได้ก็ถึงมือประชาชนจริงๆ มีเพียงส่วนน้อยส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะเศรษฐกิจไทยส่วนหลักคือ “การส่งออก” และสินค้าส่งออกนั้นส่วนใหญ่มาจากการที่ไทย “รับจ้างทำของ” คือเป็นคนงานรับจ้างทำของ ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ดูใหญ่โตนั้นคนไทยก็เพียงรับจ้างเขาผลิตเท่านั้น

เมื่อเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาการส่งออกคราวใดที่เศรษฐกิจโลกซบเซา ตลาดโลกซื้อสินค้าที่ทำในประเทศไทยน้อยลงตัวเลข GDP ของประเทศก็ลด

นอกจากความเดือดร้อนจากการที่ต่างประเทศลดการซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยแล้วเมื่อราคาสินค้าสำคัญๆ ในตลาดโลกตกต่ำ มันก็กระทบถึงราคาสินค้าเกษตรเสมอ อย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกขณะนี้ตกต่ำสุดๆ นักรู้ก็บอกว่า ราคาน้ำมันตกต่ำทำให้ “ราคายางพารา” ตกต่ำด้วย ?

**ปัญหาราคายางตกต่ำจึงแก้ไม่ได้ ?**

ลामปามไปถึงราคาข้าวในตลาดโลกไม่ว่าปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกจะมากหรือน้อย เราก็เห็นแต่เรื่อง “ราคาข้าวตกต่ำ” อยู่ตลอดขณะนี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาแล้วว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิของไทยดีได้ปริมาณข้าวหอมมะลิมากกว่าราคาจึงถูกกดให้ต่ำ ข้าวจริงหรือเท็จก็ไม่รู้แต่ผลคือราคาข้าวถูกกดลงไปแล้ว

ท่านผู้รู้จริง (ไม่ใช่แค่ “นักรู้”) ท่านเตือนแล้วว่า ปัญหาหนักในปี 2559 คือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ชวนา ชาวไร่ ชาวสวนยางพาราฯ เดือดร้อนลำบาก ถ้าจัดการกับปัญหาไม่ดีไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจจะทำให้ “การเมือง” แย่แย่ได้

ปัญหาเศรษฐกิจโลกนั้นถ้าพูดจริงๆ แทงใจดำกันเลยทีเดียว โลกในขณะนี้หลีกเลี่ยงสงครามเศรษฐกิจได้ยากนั่นคือทุกประเทศจะต่อสู้แข่งขันเพื่อเอาตัวรอดกันทั้งนั้น แม้จะรู้ว่าต้องทำร้ายประเทศอื่นกันบ้างนี่เป็นศึกเศรษฐกิจภายนอก

ส่วนศึกเศรษฐกิจภายในจุดสำคัญคือการทรุดตัวของอุตสาหกรรมส่งออกและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ราคาสินค้าเกษตรกรรมตกต่ำ อันส่งผล



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

16 ธันวาคม 2558 หน้า 2 (2)

ผลกระทบต่ออัตราการจ้างแรงงานและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย  
พูดตรงๆ ง่ายๆ ก็คือ ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด  
ถ้าประคองฐานะของผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรรายย่อยให้ไม่เดือด  
ร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุด ตลาดภายในประเทศก็พอจะรักษาเศรษฐกิจ  
ไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้

**เรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ ความเชื่อมั่นของชนชั้นกลาง**

**การบริโภคของชนชั้นกลางเป็นสัดส่วนสำคัญของตลาดภายใน**  
ประเทศ การใช้จ่ายจะลดลงถ้าชนชั้นกลางขาดความมั่นใจต่อเสถียร  
ภาพของการเมืองและเศรษฐกิจ การทำให้การเมืองมีเสถียรภาพ ประ  
ชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีความวุ่นวายอย่างสถานการณ์ในปีที่แล้ว เศรษฐ  
กิจไทยจะไม่ตกซัดโครกเหมือนหลายประเทศแน่ ชนชั้นกลางก็จะกล้า  
ใช้จ่ายทำให้ตลาดภายในยังเข้มแข็ง

**ถ้ารัฐบาลพูดความจริง ตรงไปตรงมา ชี้แจงข้อมูลศึกเศรษฐกิจ**  
ทั้งในและนอกประเทศให้ประชาชนรับรู้อย่างเข้าใจจริงๆ ความเชื่อ  
มั่นของประชาชนก็จะเกิดขึ้น

**นโยบายรับมือวิกฤติเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่**  
มักจะโอบอุ้มช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่, สถาบันการเงิน ก่อนชน  
ชั้นกลางและชนชั้นล่าง แต่สำหรับครั้งนี้เราเห็นว่ามาตรการช่วย  
เหลือผู้ใช้แรงงาน, เกษตรกรรายย่อยและการสร้างความเชื่อมั่นของ  
ชนชั้นกลาง เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่า แสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง 15 ธ.ค. 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจกการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย  
วิธีการประมูล ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้

- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 38.49 บาท
- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 37.89 บาท
- ราคายางทอ้งถิ่น กิโลกรัมละ 36.90 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 40.39 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 39.49 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 38.70 บาท
- ยางฟอง กิโลกรัมละ 38.88 บาท
- ยางคัทดิ่ง กิโลกรัมละ 36.77 บาท

มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 189,000 กิโลกรัม

### วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน

- ยางแผ่นดิบ ปรับลดลง 10 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางความชื้น ปรับลดลง 10 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางแผ่นรมควัน ปรับลดลง 24 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางแผ่นดิบทอ้งถิ่น ปรับลดลง 10 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 34.00 บาท ปรับลดลง 40 สตางค์ ต่อ ก.ก.

### ราคายางตลาดล่วงหน้า

- ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอขายอยู่ที่ 44.95 บาท ราคาเสนอขายอยู่ที่ 44.95 บาท ต่อ ก.ก.
- ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 64.08 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 114 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 45.93 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 57 สตางค์ ต่อ ก.ก.

**ข้อมูลข่าวและที่มา**ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ  
แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ภาวะยาง AFET: ราคาตามตลาดคปท.-ไร้ปัจจัยพื้นฐานใหม่ แต่ระยะสั้นอาจปรับทิศทาง  
เทคนิค (16/12/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 8.83 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 38 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 28 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคา RSS3 ปรับตัวลดลง

ตามตลาด TOCOM และตลาด SHFE ซึ่งวันนี้ราคาภายในตลาด TOCOM ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้คงต้องติดตามผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(FOMC) รวมทั้งการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่ง ตอนนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปี นักลงทุนจึงพยายามลดการถือครองลง

"ปัจจัยที่ราคายางยังลดลง เพราะตอนนี้ตลาดค่อนข้างผันผวน ทั้งตลาด commodity เงินเยนที่แข็งค่า ซึ่งส่งผลต่อ TOCOM และดัชนีนิเกอิ" นักวิเคราะห์ กล่าว พร้อมระบุว่า ในระยะสั้นๆ หรือในช่วงสัปดาห์นี้ราคา RSS3 อาจจะปรับเพิ่มขึ้น แต่เป็นเพียง technical rebound และหลังจากนั้นก็ปรับลดต่อ ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ราคายางปรับขึ้นได้ อย่างชัดเจนน่าจะมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้เชื่อว่าจนถึงสิ้นปีราคาน้ำมันดิบคงจะไม่ถึง 40 ดอลลาร์/บาร์เรลอย่างแน่นอน แนะนำนักลงทุนว่า ในระยะยาว ราคายังเคลื่อนไหวตาม downtrend รอบผ่านแนวต้าน 55-56 ก่อน ส่วนระยะกลาง แนวต้านสำคัญ 52.0-53.70 และระยะสั้น wait & see รอ SMA5 ตัด 75 แล้วราคาไม่หลุดแนวเส้น 75 (เพราะทำ lower low มาตลอดทางตั้งแต่ 66)//เพิ่มเติมการยืนยันระยะนั้นควรจะมี vol & OI support ทั้งนี้ คาดว่าราคายางในตลาด AFET ยังคง sideways ในกรอบ 50-48 บาท มองแนวต้าน 50 และ 48 บาท ส่วน แนวรับ 46.80 และถัดไป 45.60 บาท ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,214 สัญญา ลดลง 4 สัญญา

**ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)**

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JAN 16 44.00 43.90 2

FEB 16 45.50 44.50 1

MAR 16 46.40 45.00 7

APR 16 47.00 45.95 1

MAY 16 48.00 - 0

JUN 16 48.50 46.95 14

JUL 16 48.80 47.30 13

รวม 38

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 15 ธันวาคม 2558)